

**BÁO CÁO**  
**CÔNG TÁC CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN**  
**Tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVIII**  
**Nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp. Năm 2017, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đã hoàn thành các chỉ tiêu do Quốc hội giao, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Những kết quả đó thể hiện ở các lĩnh vực công tác sau:

**I/ TÌNH HÌNH TỘI PHẠM:**

Năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh ta tuy còn gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng có nhiều chuyển biến tích cực. Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng; an sinh - xã hội thường xuyên được quan tâm; công tác cải cách tư pháp, đấu tranh phòng chống tội phạm tiếp tục được tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn ổn định; quốc phòng được giữ vững.

Tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng đã phát hiện, khởi tố 1.158 vụ 1.764 bị can. Đáng lưu ý trong số án mới khởi tố thì tội phạm ma túy chiếm tỷ lệ đáng kể (44,6%) và tăng so với các loại tội phạm khác. Cụ thể như sau:

- Tội phạm về ma túy đã kiểm sát việc khởi tố 517 vụ 561 bị can. Phát hiện nhiều vụ ma túy với số lượng lớn, nhiều đối tượng tham gia, liên quan đến nhiều địa bàn trong và ngoài tỉnh.

- Tội xâm phạm sở hữu đã kiểm sát việc khởi tố 307 vụ 348 bị can. Tài sản bị chiếm đoạt gồm: 1 ô tô, 109 xe máy, tiền và tài sản khác trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

- Tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế đã kiểm sát việc khởi tố 5 vụ 5 bị can.

- Tội phạm về chức vụ và tham nhũng đã kiểm sát việc khởi tố 4 vụ 16 bị can.

- Tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, quản lý hành chính, trật tự an toàn công cộng, môi trường... đã kiểm sát khởi tố 325 vụ 834 bị can, trong đó có 6 vụ giết người, chiếm 1,8%; cố ý gây thương tích 179 vụ, chiếm 55%; đánh bạc 93 vụ, chiếm 28,6%; vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ 45 vụ, chiếm 13,8% so với các tội đã khởi tố ở lĩnh vực này.

## III/ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, năm 2017 quán triệt chỉ đạo của toàn ngành là “*Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các đạo Luật mới về tư pháp, những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay*”. Đồng thời đề ra các chỉ tiêu cụ thể, giải pháp thiết thực, phân công trách nhiệm và quyết liệt chỉ đạo cả 2 cấp tổ chức thực hiện với phương châm “*Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả*”.

### **1. Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố:**

VKSND 2 cấp tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, chủ động đề ra nhiều giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội. Cả 2 cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tin báo và phân loại khởi tố 1.158 vụ 1.764 bị can. Kết quả kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội đều đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội và VKSTC giao. Tiến hành 38 cuộc kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm tại Cơ quan điều tra; đã ban hành 38 kết luận, kiến nghị<sup>1</sup>, Cơ quan điều tra đã tiếp thu đề ra các giải pháp khắc phục vi phạm

Từ những kết quả nêu trên, cho thấy, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố có nhiều tiến bộ rõ rệt góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

### **2. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố và xét xử các vụ án hình sự:**

#### **2.1. Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố điều tra:**

Cả 2 cấp triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp để tăng cường trách nhiệm công tố, gắn chặt hơn hoạt động công tố với hoạt động điều tra. Kiểm sát viên phải nắm chắc tiến độ điều tra, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra; chủ động tham gia hỏi cung, phúc cung bị can làm rõ chứng cứ buộc tội, gỡ tội; bảo đảm các quyết định phê chuẩn của VKS có căn cứ đúng pháp luật; kiểm sát chặt chẽ việc đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ điều tra. Ngành Kiểm sát đã chỉ đạo, rà soát công tác kiểm sát chấp hành pháp luật trong việc đình chỉ, tạm đình chỉ; việc áp dụng các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam trong 3 năm (2014, 2015, 2016).

Đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 1.171 vụ 2.043 bị can. Các cơ quan điều tra đã giải quyết 1.162 vụ 1.763 bị can (đạt 99,2%). Trong đó: kết thúc

<sup>1</sup>. VKS tỉnh: 6; H.Hậu: 5; TP Nam Định, G.Thủy, V.Bản, N.Trực, T.Ninh, X.Trường, M.Lộc, Y.Yên, N.Hung: mỗi đơn vị 3 KL, KN.

điều tra, đề nghị truy tố 1.082 vụ 1.715 bị can, đình chỉ điều tra 14 vụ 25 bị can, tạm đình chỉ điều tra 66 vụ 23 bị can.

Trong quá trình kiểm sát điều tra, VKS đã đề ra nhiều biện pháp để hoạt động kiểm sát điều tra được tiến hành chặt chẽ. Qua kiểm sát điều tra đã yêu cầu khởi tố 4 vụ<sup>2</sup>, từ đó đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng điều tra; bảo đảm việc thu thập tài liệu, chứng cứ khách quan, toàn diện. Trong thời điểm, các cơ quan tiến hành tố tụng đã trả hồ sơ 7 vụ 31 bị can, bị cáo để điều tra bổ sung<sup>3</sup> (giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm 2016). VKS chủ trì phối hợp với cơ quan tư pháp xác định 31 vụ án trọng điểm để phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

## ***2.2. Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố:***

VKS thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố: 1.101 vụ 1.757 bị can, đã giải quyết 994 vụ 1.630 bị can (đạt 90,2%). Trong đó: truy tố 991 vụ 1.627 bị can, đình chỉ 3 vụ 3 bị can<sup>4</sup>. Các quyết định xử lý của VKS đều đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và đảm bảo thời hạn theo quy định của Bộ luật TTHS; không có trường hợp nào VKS truy tố oan, sai hoặc đình chỉ điều tra không đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Thông qua công tác giải quyết án, VKSND đã ban hành một số kiến nghị<sup>5</sup> với cơ quan chức năng áp dụng biện pháp phòng ngừa.

## ***2.3. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự:***

VKSND tỉnh đã tổ chức nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tố trong giai đoạn xét xử như: phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố từ giai đoạn điều tra đến giai đoạn xét xử để chuẩn bị tốt các điều kiện tranh tụng tại phiên tòa; Kiểm sát viên đã chủ động đối đáp với Luật sư và những người tham gia tố tụng. Trên cơ sở kết quả tranh tụng công khai, Kiểm sát viên đề xuất áp dụng hình phạt đối với bị cáo đảm bảo chính xác, giúp cho Hội đồng xét xử ra bản án khách quan, đúng quy định của pháp luật. Cả 2 cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử theo trình tự sơ thẩm 1.068 vụ 1.705 bị cáo, theo trình tự phúc thẩm 61 vụ 84 bị cáo. Chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức 132 phiên tòa lưu động để tuyên truyền, giáo dục pháp luật và 57 phiên tòa rút kinh nghiệm. Qua công tác kiểm sát xét xử đã ban hành 11 kháng nghị phúc thẩm.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát trong giai đoạn truy tố và kiểm sát xét xử tiếp tục được tăng cường; hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ do Quốc hội giao; không để xảy ra oan, sai hoặc VKS truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội. Đề cao trách nhiệm của Kiểm sát viên tại phiên tòa; quan điểm giải quyết các vụ án đảm bảo khách quan, toàn diện, có căn cứ, đúng quy định của pháp luật; chất lượng kiểm sát điều tra, tranh tụng tiếp tục được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

2. VKSTP Nam Định yêu cầu khởi tố: 4 vụ

3. VKS trả HS: 2 vụ, TA trả HS: 5 vụ.

4. VKSTP Nam Định: 1 vụ 1 bị can, VKS Y. Yên: 2 vụ 2 bị can (bị hại rút yêu cầu)

5. VKS N.Hung ban hành 5 kiến nghị phòng ngừa.

### **3. Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự:**

Toàn ngành tiếp tục tăng cường kiểm sát chặt chẽ các trình tự, thủ tục tạm giữ, tạm giam, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, các chế độ, chính sách của người bị tạm giữ, tạm giam được tôn trọng, bảo vệ. VKS 2 cấp đã kiểm sát tạm giữ 1.363 người, kiểm sát tạm giam 1.857 người. Tiến hành kiểm sát định kỳ, kiểm sát bất thường ban hành 109 kết luận, kiến nghị được cơ quan chức năng tiếp thu, đề ra các biện pháp khắc phục thiếu sót, tồn tại<sup>6</sup>.

Trong công tác thi hành án hình sự: VKS 2 cấp chú trọng các biện pháp nâng cao kỹ năng phát hiện vi phạm và chất lượng các cuộc kiểm sát trực tiếp; quan tâm phúc tra các kiến nghị, kháng nghị để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát; tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp kiểm tra, giám sát việc thi hành án hình sự. Đã kiểm sát việc miễn giảm cho 54 phạm nhân trong dịp Lễ Tết. VKS tỉnh đã chủ động phối hợp với Tòa án tỉnh và Công an tỉnh thực hiện tốt, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về đặc xá năm 2017

### **4. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật:**

Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị của Viện Trưởng VKSTC nhằm tăng cường công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, các vụ án hành chính để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; bảo đảm thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của VKSND theo quy định mới của pháp luật. Kiểm sát chặt chẽ việc thực thi pháp luật đối với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng. Tăng cường trách nhiệm của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp; thực hiện tốt và nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị và yêu cầu; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ đối với cấp huyện và thông báo rút kinh nghiệm...nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát trong lĩnh vực này.

Đã thụ lý kiểm sát 3.055 vụ việc theo trình tự sơ thẩm, 121 vụ việc theo trình tự phúc thẩm. Tòa án đã giải quyết 2.662 vụ việc sơ thẩm, 86 vụ việc phúc thẩm. Chủ động phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức 25 phiên tòa rút kinh nghiệm. Qua kiểm sát đã ban hành 16 kháng nghị phúc thẩm. Trong thời điểm, Tòa án đã xét xử 12 vụ do VKS kháng nghị; Tòa án chấp nhận kháng nghị 11 vụ (đạt 91,7%).

### **5. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính:**

Cả 2 cấp triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Chú trọng kiểm sát thi hành các quyết định về tài sản trong bản án hình sự; về thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ án kinh tế và đối với những việc thi hành án phức tạp, kéo dài. Tăng cường phúc tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả các kháng nghị, kiến nghị; kiểm sát chặt chẽ việc xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, nâng cao chất lượng kiểm sát trực tiếp.

<sup>6</sup>. VKS tỉnh: 6; TP Nam Định: 12, G.Thủy: 10, V.Bản: 12, N.Trực: 11, T.Ninh: 7, X.Trường: 12, M.Lộc: 3, Y.Yên: 9, N.Hưng: 12, H.Hậu: 15.

Đã kiểm sát 5.517 quyết định thi hành án các loại; kiểm sát việc định giá, kê biên tài sản đảm bảo thi hành án 147 việc, xác minh được 690/1.660 việc chưa có điều kiện thi hành án, chiếm 41,6% (vượt chỉ tiêu 6,6%). Thông qua công tác kiểm sát, đã ban hành 20 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác này <sup>7</sup>.

## **6. Công tác giải quyết khiếu nại – tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại – tố cáo trong hoạt động tư pháp:**

Chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết và kiểm sát giải quyết khiếu nại – tố cáo trong hoạt động tư pháp; tích cực phối hợp giải quyết đơn khiếu nại – tố cáo; tăng cường đối thoại với công dân, nhất là các vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm. Thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng tỷ lệ và bảo đảm thời hạn giải quyết đơn; phát hiện kịp thời vi phạm, thiếu sót để kiến nghị yêu cầu khắc phục; tăng cường kiểm sát trực tiếp và quan tâm phúc tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị đã ban hành. Đã giải quyết 60 đơn thuộc thẩm quyền (đạt 100%) trong đó: đơn khiếu nại: 18 đơn; đơn kiến nghị, phản ánh: 36 đơn; đơn tố giác tội phạm: 5 đơn; đơn tố cáo: 1 đơn. Triển khai 16 cuộc kiểm sát trực tiếp tại các cơ quan tư pháp, ban hành 16 kết luận, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc giải quyết khiếu nại - tố cáo <sup>8</sup>.

## **7. Công tác phối hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ:**

Quan hệ phối hợp giữa VKS, CQĐT, TAND và các cơ quan tư pháp ở địa phương tiếp tục được tăng cường hiệu quả hơn như: phối hợp trong việc xác định án trọng điểm, tổ chức nhiều phiên tòa lưu động để phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần tuyên truyền pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống; phối hợp trong tổ chức các phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính để rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng xét xử, tranh tụng của Kiểm sát viên, Thẩm phán. VKS 2 cấp duy trì và thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, nhất là kiểm sát, giám sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, dân sự.

## **8. Các công tác khác của VKSND:**

### **8.1. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành:**

Tập trung đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đã sớm triển khai Chỉ thị của Viện Trưởng VKSTC và xây dựng Kế hoạch công tác năm 2017. Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, của HĐND về các mặt công tác. Trong đó: xác định 4 mục tiêu và 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm “*Đoàn kết, đổi mới – trách nhiệm, kỷ cương – chất lượng, hiệu quả*”. VKS tỉnh đã chỉ đạo 2 cấp triển khai một số nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo sâu sát việc xây dựng quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2021; đổi mới công tác tuyển dụng cán bộ công chức, cử cán bộ dự thi để tuyển chọn, bổ nhiệm chức danh tư pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và Kiểm sát viên 2 cấp.

<sup>7</sup> VKS tỉnh: 4; TP Nam Định: 2, V.Bản: 1, N.Trực: 3, X.Trường: 2, M.Lộc: 1, Y.Yên: 3, N.Hưng: 2, H.Hậu: 1, G.Thủy: 1.

<sup>8</sup> VKS tỉnh: 5; TP Nam Định: 2, V.Bản: 1, X.Trường: 2, M.Lộc: 1, Y.Yên: 1, H.Hậu: 2, G.Thủy: 2.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Lãnh đạo các đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức VKSND. Chú trọng luân chuyển cán bộ để rèn luyện, nhất là đối với cán bộ trong quy hoạch.

- Tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tổ chức nhiều Hội nghị chuyên đề để quán triệt, chỉ đạo thực hiện thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm, những quy định mới của các đạo luật về tư pháp liên quan đến chức năng của ngành. Luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra đối với VKS cấp huyện.

### **8.2. Công tác tổ chức cán bộ:**

Quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân, chỉ đạo của ngành làm tốt chức năng, nhiệm vụ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương. Tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí, bổ nhiệm các chức danh tư pháp để đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng và thực hiện đúng quy định của ngành. Việc bổ nhiệm các chức vụ Lãnh đạo, chức danh tư pháp đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch, dân chủ. Quan tâm, sắp xếp, điều chuyển, bố trí cán bộ công chức phù hợp với vị trí việc làm, phát huy tính chủ động và năng lực, sở trường.

Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ công chức. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 3 (khóa X) về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ trong ngành.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

VKSND tỉnh Nam Định đã thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp; các Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân liên quan tới việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành trong phòng chống vi phạm tội phạm và gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Hoạt động công tác kiểm sát đã chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác nghiệp vụ và xây dựng ngành, nhất là chống oan sai và bỏ lọt tội phạm; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của ngành; chất lượng hiệu quả công tác được nâng cao; công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành đạt nhiều kết quả tích cực; kỷ cương, kỷ luật được giữ vững.

Những kết quả đó đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tuy vậy, công tác kiểm sát vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: việc kiểm sát tin báo tố giác tội phạm đối với các cơ quan tư pháp còn để kéo dài; còn một số

ít Kiểm sát viên chưa phát huy đầy đủ quyền và tinh thần trách nhiệm khi làm nhiệm vụ, tiến độ giải quyết công việc ở một số đơn vị còn chậm.

#### **IV/ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2018:**

Quán triệt, thực hiện các Chỉ thị của Đảng, của Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Năm 2018, VKSND tỉnh Nam Định tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Phần đầu hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của ngành theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc hội và ngành giao; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai và bỏ lọt tội phạm; nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm sát điều tra; tranh tụng của VKS tại phiên tòa và kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính.

2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của cả 2 cấp; thực hiện tốt việc tuyển dụng cán bộ, bổ nhiệm các chức vụ quản lý và chức danh tư pháp; quan tâm bổ sung nhân lực cho các đơn vị có nhiều việc. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 39/NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế.

3. Xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện các Luật, Bộ Luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, nhất là Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng Hình sự có hiệu lực từ 01/1/2018 để vận dụng trong hoạt động thực tiễn.

4. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát. Tập trung đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ công chức trong ngành; đề cao và phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; nhất là thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ công tác và trật tự nội vụ trong ngành để nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, VKSND tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; sự giám sát của Hội đồng nhân dân; sự ủng hộ, tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành, nhất là các cơ quan tư pháp để VKS hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo./.

*(Báo cáo đã được Ban Pháp chế thẩm định ngày 13/11/2017)*

#### **Nơi nhận:**

- VKSND Tối cao (để b/c)
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c)
- Đ/c Phó Bí thư TT – Chủ tịch HĐND tỉnh (để b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c)
- Đại biểu HĐND tỉnh
- Các đ/c Lãnh đạo VKS tỉnh
- Các phòng nghiệp vụ VKS tỉnh
- Các VKS cấp huyện
- Lưu VPTH



